



ประกาศสำนักงานเขตประเวศ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่ และตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตประเวศ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาในการรับสมัครแล้ว ประกอบกับสำนักงานเขตประเวศได้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๒ วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตประเวศ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่ และตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร

ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๒ ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่

มีผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย

๑.๓ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่

มีผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย

๑.๔ ตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่

มีผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย

ปรากฏดังรายชื่อ...

ปรากฏรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกข้างต้น สำนักงานเขตประเวศได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังไม่ว่าในระยะเวลาใดก็ตามว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานเขตประเวศจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้สมัครภายในวันและเวลาที่กำหนด และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่ไม่มีชื่อตัวและชื่อสกุลในรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ โปรดนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่นคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ชั้น ๔ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตประเวศ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ หากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ และจะไม่มีสิทธิเข้าประชุมคัดเลือก รวมทั้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกถูกต้องตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาที่กำหนดไว้ในการประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานเขตประเวศจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป ในกรณีที่มีตำแหน่งใดได้ประกาศไปว่าไม่มีผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก สำนักงานเขตประเวศจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก เฉพาะตำแหน่งนั้นต่อไป ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานเขตประเวศ และทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/prawet แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ สำนักงานเขตประเวศจะประกาศให้ทราบโดยจะปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ และทางเว็บไซต์ข้างต้น

๒. วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก

ให้ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งตามข้อ ๑ เข้าประชุมคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

๒.๑ ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่

กำหนดจัดประชุมคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตประเวศ โดยผู้สมัครสามารถมาแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๔๕ น. ของวันดังกล่าว และจะปิดการแสดงตนเมื่อถึงเวลาประชุมคัดเลือกที่กำหนดข้างต้น

๒.๒ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่

กำหนดจัดประชุมคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตประเวศ โดยผู้สมัครสามารถมาแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือกได้ตั้งแต่เวลา ๙.๔๕ น. ของวันดังกล่าว และจะปิดการแสดงตนเมื่อถึงเวลาประชุมคัดเลือกที่กำหนดข้างต้น

๒.๓ ตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่

กำหนดจัดประชุมคัดเลือกในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเขตประเวศ โดยผู้สมัครสามารถมาแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือกได้ตั้งแต่เวลา ๑๙.๔๕ น. ของวันดังกล่าว และจะปิดการแสดงตนเมื่อถึงเวลาประชุมคัดเลือกที่กำหนดข้างต้น

๓. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก

ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือกโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก

๓.๓ ผู้สมัครควรไปถึงสถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือกก่อนเวลาประชุมคัดเลือกที่กำหนด เนื่องจากต้องมีการแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือก โดยจะปิดการแสดงตนเมื่อถึงเวลาประชุมคัดเลือกที่กำหนด ผู้สมัครที่มาแสดงตนหลังจากที่ได้ปิดการแสดงตนไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมคัดเลือก

๓.๔ ผู้สมัครต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

๓.๕ ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่าย ชื่อตัวและชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน มาแสดงตนเพื่อเข้าประชุมคัดเลือก ในกรณีที่ผู้สมัครเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลภายหลังมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครต้องแสดงหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล แล้วแต่กรณีฉบับจริงในวันประชุมคัดเลือก หากผู้สมัครไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนเข้าประชุมคัดเลือกดังกล่าว หรือมีหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนแต่ไม่ครบถ้วน หรือหลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมคัดเลือกโดยเด็ดขาด

๓.๖ เฉพาะผู้สมัครที่มาแสดงตนภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือกเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าประชุมคัดเลือก ผู้สมัครที่ไม่มาแสดงตนภายในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ ซึ่งจะไม่มีสิทธิเข้าประชุมคัดเลือก รวมทั้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ผู้สมัครไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุมคัดเลือก

รวมทั้งไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชั้น ๔ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตประเวศ โทร. ๐ ๒๓๒๘ ๘๙๔๑

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายติชา คงศรี)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ

รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตประเวศ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตประเวศ ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่ และตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่ วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมคัดเลือก และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมคัดเลือก

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร

- ไม่มีผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก -

ตำแหน่งผู้แทนโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นาย

คณิน

มธุสร ณฑาทูลง

ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นาย

สมาน

โตหัวป่า

๐๐๒

นาย

วิชาญ

ฤทธิ์บัณฑิตย์

๐๐๓

นาย

มานพ

ทรงศิริ

ตำแหน่งผู้แทนองค์กรเอกชนในเขตพื้นที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ - นามสกุล

๐๐๑

นาย

ชาญณรงค์

บุญหลิม